



**HUYỆN ỦY, HĐND, UBND,
HUYỆN BAN MITQ HUYỆN CÙ LAO DUNG**

*

Cù Lao Dung, ngày 06 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Nhân dân, bà con huyện Cù Lao Dung sống xa quê hương!

Những tháng ngày qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cù Lao Dung đã huy động sức người, sức của và toàn hệ thống chính trị để phòng, chống dịch Covid-19. Nhờ đó, dịch bệnh trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát cao. Đời sống người dân trong huyện gặp nhiều khó khăn. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp vừa chống dịch, vừa tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo ổn định đời sống, sức khỏe và bình yên của Nhân dân.

Trong thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để kiểm soát dịch bệnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cù Lao Dung vẫn luôn theo dõi sát sao tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và các tỉnh, thành trong cả nước. Đặc biệt là luôn quan tâm đến tình hình đời sống của Nhân dân, bà con Cù Lao Dung đang sinh sống, học tập và làm việc xa quê bị ảnh hưởng do dịch bệnh, một bộ phận bà con đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn. Do chưa có điều kiện để đi gặp gỡ, thăm hỏi trực tiếp Nhân dân, bà con, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà rất đồng cảm, thấu hiểu những khó khăn, vất vả của bà con, cũng như tâm tư, nguyện vọng của bà con muốn được trở về quê hương Cù Lao Dung thân yêu để thăm gia đình, người thân...

Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà phải tập trung thực hiện nhiều giải pháp phòng chống dịch, không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn nên chưa đón bà con về quê hương được, rất mong bà con ở xa quê thông cảm và chia sẻ. Bên cạnh đó, hệ thống trang thiết bị y tế và các khu cách ly của huyện nhà đã quá tải, không còn chỗ để tiếp đón, cách ly và chăm lo chu đáo cho bà con được nữa.

Để cùng nhau chung tay phòng, chống dịch, cùng nhau chăm lo cho Nhân dân, gia đình, người thân đang ở trong huyện được khoẻ mạnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà kêu gọi và mong mỗi Nhân dân, bà con đang sinh sống, học tập và làm việc ở xa quê hãy tiếp tục ở tại chỗ, cố gắng giữ gìn sức khỏe và thực hiện tốt những biện pháp phòng, chống dịch

bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế; chấp hành nghiêm Công điện số 1265/CĐ-TTg, ngày 30/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của chính quyền sở tại về việc hạn chế đi lại, không tự ý di chuyển về quê. Trong thời gian này, nếu bà con gặp khó khăn trong cuộc sống hãy chủ động liên hệ với các tổ chức, cá nhân phụ trách công tác xã hội tại nơi sinh sống để được hướng dẫn, hỗ trợ. Ngoài ra, bà con có thể bày tỏ những ý kiến, nguyện vọng của mình đến Đảng bộ và chính quyền huyện Cù Lao Dung thông qua đồng chí Trương Hải Đông, Bí thư Huyện Đoàn (số điện thoại **0949136444**) để được cung cấp thông tin và hỗ trợ kịp thời.

Để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, khôi phục lại kinh tế, sản xuất trở lại bình thường mới thì cần phải có thời gian nhất định và đặc biệt là rất cần sự ủng hộ, đồng lòng của Nhân dân, bà con sống xa quê. Chúng ta luôn vững tin rằng, với truyền thống đoàn kết, “Tương thân - Tương ái” của mỗi người dân Cù Lao Dung, sẽ không có hoàn cảnh nào đơn độc, không có trường hợp nào bị bỏ lại phía sau trong thời gian phòng, chống dịch bệnh.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cù Lao Dung tin tưởng và mong rằng Nhân dân, bà con đang sinh sống xa quê thấu hiểu, đồng tình và chia sẻ với huyện nhà trong đại dịch này. Xin được gửi lời thăm hỏi bà con xa quê, chúc bà con mạnh khỏe, bình an và cùng nhau vượt qua khó khăn, đoàn kết một lòng để chiến thắng đại dịch Covid-19, góp phần xây dựng quê hương Cù Lao Dung ngày càng giàu đẹp. Hẹn gặp lại Nhân dân, bà con tại quê hương thân yêu khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Trân trọng!